



บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ ลข.193/2563

26 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิกาวดีช เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้เผยแพร่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายในวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาด

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วย ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

บริษัทขอภัยผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ